



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ชดเชยดอกเบี้ย สมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย 6 จังหวัดภาคใต้

89 สหกรณ์ 6 จังหวัดภาคใต้ ที่ประสบอุทกภัยได้รับการเยียวยา กรมส่งเสริมสหกรณ์ชดเชยดอกเบี้ย ให้สมาชิกที่เป็น ลูกหนี้สหกรณ์ 24,507 ราย เผยมี หลายสหกรณ์ที่มีสมาชิกได้รับความเสียหายจากการ ประกอบอาชีพและมีหนี้อยู่กับ สหกรณ์ รวมวงเงินหนี้ 100 ล้านบาทจำนวนมาก เตรียมฟื้นฟู อาชีพ ชุมชนแนวทางขบวนการสหกรณ์ร่วมบริจาคช่วยเหลือเพื่อนสหกรณ์ด้วยกัน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่าเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ คาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 60% จากพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด ในครั้งนี้ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลัง เร่งสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิงอย่างแท้จริงหลังน้ำลด เพื่อให้การช่วยเหลือสามารถถึงมือเกษตรกรโดยเร็ว

สำหรับในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์นั้น จากการสำรวจข้อมูลขณะนี้พบว่า มีสหกรณ์ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้รวม 89 สหกรณ์ ในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ตรัง และ พังงา มีสมาชิกสหกรณ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมและ เป็นลูกหนี้ของสหกรณ์จำนวน 24,507 ราย เป็นเงินต้น จำนวนกว่า 2,560 ล้านบาท

ทั้งนี้ เหตุการณ์อุทกภัยได้ส่งผล กระทบและ สร้างความเสียหายต่อตัวเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ในหลาย พื้นที่ โดยคิดเป็นมูลหนี้ที่สมาชิกสหกรณ์มีอยู่กับสหกรณ์ และได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ เนื่องจาก พื้นที่ทำกินได้รับความเสียหายและไม่มีรายได้ที่เพียงพอจะส่งชำระหนี้คืนแก่สหกรณ์ได้ จากการติดตามข้อมูลเบื้องต้น พบว่า มีหลายสหกรณ์ที่มีมูลหนี้ของสมาชิกอยู่ในระดับมากกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป อาทิ สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด จังหวัดชุมพร สมาชิกที่ได้รับผลกระทบและมีหนี้สินต่อสหกรณ์วงเงิน 152 ล้านบาท จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร เขียวใหญ่ จำกัด วงเงิน 118 ล้านบาท สหกรณ์การเกษตรปากพนัง จำกัด วงเงิน 122 ล้านบาท สหกรณ์การเกษตรพระพรหม จำกัด วงเงิน 142 ล้านบาท สหกรณ์การเกษตรเมืองนครจังหวัดนครศรีธรรมราช 108 ล้านบาท สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด จังหวัดพัทลุง วงเงิน 179 ล้านบาท และในจังหวัด สุราษฎร์ธานี คือ สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด วงเงิน 135 ล้านบาท

สำหรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือของกรมส่งเสริมสหกรณ์จะใช้หลักการเดิมเช่นเดียวกับอุทกภัยที่ผ่านมา คือ ชดเชยดอกเบี้ยให้ กรมฯ จะมีการชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์ 3 ปีต่อเนื่อง และกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต จะได้รับการยกหนี้สินให้ เป็นมาตรการเบื้องต้นในการให้ความช่วยเหลือ สำหรับความกังวลในเรื่องโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันของ สหกรณ์ที่จังหวัดกระบี่ จะได้รับความเสียหายนั้น จากการรายงานเบื้องต้นพบว่า ไม่ได้รับความเสียหาย เพราะโรงงาน ตั้งอยู่ในที่สูง จึงไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่ทำแยะ อยู่ระหว่างกำลังก่อสร้าง ก็ยังไม่มีผลกระทบ ส่วนโรงงานและอุปกรณ์การตลาดอื่นๆ ของสหกรณ์ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจอยู่ โดยเฉพาะหนี้ สินที่จะเกิด

ขึ้นกับสหกรณ์ ขณะเดียวกันอาคารของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม คงต้องเร่งฟื้นฟู ซึ่งมีอยู่ทั้ง 6 จังหวัด โดยเฉพาะที่จังหวัดกระบี่ อาจจะมีความเสียหายรุนแรงมากกว่าที่อื่น

“กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะเข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่ระดับครัวเรือนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ไปจนถึงระดับสหกรณ์ ในการแก้ปัญหาเรื่องหนี้สิน ส่วนความช่วยเหลือในนามของขบวนการสหกรณ์นั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะเป็นแกนกลาง ในการระดมความช่วยเหลือ ทั้งเรื่องการฟื้นฟูอาชีพ สภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์ โดยร่วมมือกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ระดมความช่วยเหลือจากทั่วประเทศ โดยให้สหกรณ์ทั่วประเทศร่วมมือกันส่งความช่วยเหลือ พี่น้องสหกรณ์ชาวภาคใต้ ที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ตามแนวทางสหกรณ์ไม่ทิ้งสหกรณ์ด้วยกัน และได้มีการทำหนังสือเวียนไปยังทุกสำนักงานสหกรณ์ รวบรวมของบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือเพื่อนสหกรณ์ คือ สหกรณ์จะไม่ทิ้งสหกรณ์ด้วยกัน และจะให้มีการเชื่อมโยงเพื่อช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องต่อไป ” นายสมชาย ชาญณรงค์กุล กล่าว
